

Số: /PVHTT

Kim Động, ngày tháng năm 2024

V/v thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 779/KH-STTTT ngày 12/6/2024; Công văn số 800/STTTT-TTBCXB ngày 17/06/2024 của Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền các nội dung sau:

**1. Tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ**

Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 779/KH-STTTT ngày 12/6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm công văn).

**2. Tuyên truyền công tác an toàn, vệ sinh lao động**

Tuyên truyền nội dung Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường an toàn, vệ sinh lao động (Gửi kèm công văn). Tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, góp phần kiểm soát, phòng tránh các nguy cơ rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình lao động sản xuất.

Tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, cấp cứu và khắc phục hậu quả các vụ tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn.

Tuyên truyền biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời phát hiện, lên án những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn.

### **3. Tuyên truyền về chính sách dân số và phát triển**

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; về nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tuyên truyền người dân thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt, tập trung tuyên truyền duy trì mức sinh thay thế; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tâm vóc, thể lực người Việt Nam.

Tuyên truyền về lợi ích xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai; Thời điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho con; Lợi ích của điều trị ARV sớm cho người nhiễm HIV và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Tuyên truyền lợi ích của việc thực hiện chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV. Tuyên truyền các can thiệp cần thiết cho phụ nữ khi mang thai, khi sinh và bà mẹ, trẻ sau sinh từ mẹ nhiễm HIV; Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV khác.

### **4. Tuyên truyền sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính**

Tăng cường tuyên truyền đến người dân về các tiện ích, lợi ích khi định danh và xác thực điện tử bằng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch khác trên môi trường mạng.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 trên ứng dụng VneID để thực hiện, nộp hồ sơ thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (*theo tài liệu gửi kèm Công văn*).

### **5. Tuyên truyền về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt**

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, qua đó nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân

và doanh nghiệp về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt,... góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Căn cứ nội dung trên, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện và chỉ đạo Đài truyền thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương./.

***Nơi nhận:***

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: PVHTT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Thảo**

